

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
Về việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 30/3/2021 Văn phòng Chính Phủ đã có công văn số 2161/VPCP-KSTT về việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính (NVTC) trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1586/TCT-DNNCN ngày 18/3/2021 chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức triển khai thanh toán điện tử NVTC về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong thời gian triển khai dịch vụ.

Hiện nay tại tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc triển khai tích hợp dịch vụ thanh toán điện tử NVTC về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Quy trình thanh toán NVTC về đất đai được đơn giản hóa như sau:

Ngay sau khi sau Cơ quan Thuế xác định các loại NVTC về đất đai phải nộp, Cổng dịch vụ công tỉnh sẽ gửi tin nhắn thông báo đến điện thoại cá nhân, người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ <https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-thue-dat-dai.html>) để tra cứu theo mã hồ sơ ghi trên phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, ghi sổ chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để tra cứu nghĩa vụ và thực hiện nộp trực tuyến qua ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Chứng từ nộp tiền được ký số bởi ngân hàng hoặc trung gian thanh toán và luân chuyển đến các cơ quan nhà nước phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính tiếp theo. Công dân không phải xuất trình giấy nộp tiền cho bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ.

Việc thực hiện thanh toán NVTC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đem lại lợi ích nhiều mặt đối với người dân, cụ thể là: (1) **Không tiếp xúc** với bất kỳ ai khi thực hiện thủ tục thanh toán; (2) **Không tập trung**, không cần đến cơ quan thuế, ngân hàng; (3) **Không dùng tiền mặt** (4) **Không chứng từ giấy**, không cần nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; (5)

Không giới hạn bởi khung giờ hành chính, địa điểm thực hiện, có thể nộp tiền bất cứ lúc nào kể cả ngoài giờ hành chính hay trong những ngày nghỉ.

Triển khai thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai của cá nhân, hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vừa góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cũng là tiền đề để mở rộng các dịch vụ thanh toán trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính công nhất là các dịch vụ đối với cá nhân, hộ gia đình, góp phần thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp./.

QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

